

HƯNG HÀ Chuẩn bị tốt cho kỳ thi THPT quốc gia

Để kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra trên địa bàn đúng quy chế, đạt kết quả cao nhất, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã và đang được huyện Hưng Hà chuẩn bị chu đáo.



Học sinh các trường THPT trên địa bàn huyện Hưng Hà nỗ lực ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Năm học này, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Hà có 310 học sinh lớp 12 đăng ký dự thi, trong đó có 8 học sinh thi lại, 21 cán bộ học hệ bổ túc THPT. Ông Hoàng Hiếu Lễ, Giám đốc Trung tâm cho biết: Cùng với việc tập trung ôn tập chu đáo, hiệu quả cho học sinh theo

hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm củng cố kiến thức cho học sinh, Trung tâm đã tuyên truyền, phổ biến quy chế thi và các quy định, hướng dẫn liên quan đến kỳ thi cho phụ huynh và học sinh, đồng thời động viên tinh thần học sinh bình tĩnh, ôn tập kỹ kiến thức để hoàn thành bài thi tốt nhất. Không chỉ có Trung tâm

Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện mà các trường THPT trên địa bàn huyện Hưng Hà đều tăng cường tổ chức dạy học, đánh giá, ôn tập theo chỉ đạo, hướng dẫn cho học sinh học sinh, đồng thời, Công an huyện cũng đã phân công, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thi cũng như bảo đảm an toàn,

thuận lợi cho thí sinh và người nhà thí sinh trong suốt quá trình diễn ra kỳ thi. Thượng tá Trần Hữu Hiến, Phó Trưởng Công an huyện cho biết: Để kỳ thi diễn ra an toàn, một mặt Công an huyện tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ tại các nút giao thông, các địa điểm có khả năng ùn tắc để giữ gìn trật tự công cộng, mặt khác có biện pháp quản lý, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy chế thi; có phương án kịp thời xử lý các hiện tượng tiêu cực; cử cán bộ tham gia vận chuyển, bảo quản đề thi theo đúng quy chế. Cũng nhằm góp phần bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra kỳ thi, những ngày qua, Phòng Y tế huyện đã triển khai thực hiện vệ sinh môi trường, chuẩn bị các thiết bị thiết yếu và cơ sở thuốc phù hợp để đáp ứng kịp thời các trường hợp ốm đau bất thường của thí sinh và khi dịch bệnh xảy ra trong các ngày thi. Ông Phạm Ngọc Tuấn, Trưởng phòng Y tế huyện chia sẻ: Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Phòng chỉ đạo các bệnh viện huyện tổ chức trực cấp cứu ở 6 điểm thi, đồng thời có phương án chăm sóc sức khỏe cho thí sinh, cán bộ coi thi. Chuẩn bị sẵn sàng phương tiện cấp cứu,

công khai số điện thoại để hỗ trợ thí sinh kịp thời. Về vấn đề an toàn thực phẩm, Phòng đề nghị cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ ăn, nghỉ của giáo viên coi thi. Những cơ sở cung cấp thực phẩm phải ký cam kết bảo đảm nguồn gốc thực phẩm an toàn.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 trên địa bàn huyện Hưng Hà có 2.575 thí sinh đăng ký dự thi, được tổ chức 6 điểm thi với 109 phòng thi. Điểm thi có đông thí sinh đăng ký nhất là Trường THPT Bắc Duyên Hà với 580 thí sinh. Để kỳ thi diễn ra an toàn, chất lượng, UBND huyện Hưng Hà đã thành lập ban tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 cấp huyện đồng thời xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức kỳ thi. Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương có tổ chức điểm thi xây dựng kế hoạch cụ thể, chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ kỳ thi, nhất là chủ động xây dựng phương án xử lý kịp thời các sự cố xảy ra. Tập trung lực lượng bảo đảm công tác an ninh, an toàn thực phẩm. Huyện cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, nhất là Đoàn Thanh niên huyện làm tốt công tác tình nguyện, hỗ trợ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, đặc biệt là con em các gia đình chính sách, hộ nghèo trong quá trình tham dự kỳ thi. Với sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia trên địa bàn huyện đã sẵn sàng phục vụ các thí sinh bước vào kỳ thi.

Ông Đỗ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà



Cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo kỳ thi THPT quốc gia cấp huyện, triển khai các nội dung, nhiệm vụ đến từng thành viên, huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trên địa bàn thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các cơ quan, đơn vị, bộ phận có liên quan, nhất là công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ông Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Điện lực Hưng Hà



Điện lực Hưng Hà đã tiến hành kiểm tra hệ thống cung cấp điện trên toàn tuyến, đặc biệt là các khu vực đặt điểm thi nhằm bảo đảm an toàn hệ thống truyền tải điện năng. Đồng thời, cử cán bộ về các điểm thi để kịp thời xử lý sự cố điện, niêm yết công khai số điện thoại và ưu tiên bảo đảm cấp đủ điện cho các hoạt động trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Ông Hoàng Tất Thắng, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa (Hưng Hà)



Trên địa bàn xã có 1 điểm thi, địa phương đã tuyên truyền để người dân tham gia các hoạt động giúp đỡ, hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh ở các địa phương khác đến dự thi. Phối hợp với ngành chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho thí sinh và người nhà thí sinh trong thời gian thi.

MAI THƯ

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN ĐÔNG HƯNG Chỗ dựa tin cậy của người lao động

Để xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của công nhân viên chức người lao động (CNVCNLD), thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.



Công nhân Công ty TNHH May Tuấn Hương (xã Đông Vinh, huyện Đông Hưng).

Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng hiện có 91 công đoàn trực thuộc với trên 11.000 đoàn viên. Với phương châm hướng mọi hoạt động về cơ sở, vì quyền lợi của người lao động, các cấp công đoàn trong huyện đã chủ động bám sát tình hình sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của CNVCNLD, có biện pháp giải quyết kịp thời; phối hợp với chính quyền các cấp, các ngành chức năng tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương liên quan đến người lao động tại các doanh nghiệp. Hướng dẫn công đoàn cơ sở phối hợp với các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới thỏa ước lao động tập thể. Đến nay, toàn huyện có 11/21 doanh nghiệp đã có thỏa ước lao động tập thể. Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo công đoàn các cơ sở tổ chức tháng công nhân gắn với hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đồng thời, tăng cường xuống cơ sở để kịp thời định hướng, nắm bắt, giải quyết các vấn đề bức xúc trong CNVCNLD, góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện



Các vận động viên tham dự hội thao công nhân viên chức lao động huyện Đông Hưng mở rộng.

không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể, không có vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nào. Ông Trần Đức Hiến, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng cho biết: Từ đầu năm đến nay đã có 4 đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ kinh phí xây mái ấm công đoàn với tổng số tiền 120 triệu đồng. Các cấp công đoàn đã tín chấp vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc 100 triệu đồng cho 5 đoàn viên vay. Nhân các ngày lễ, tết, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức đi thăm, tặng quà 466 CNVCNLD có hoàn cảnh khó khăn và con em họ bị khuyết tật, nhiệm chất độc da cam với tổng số tiền trên 106 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tùng Lộc (cụm công nghiệp Đông La) cho biết: Mặc dù mới đi vào hoạt động được hơn một năm nhưng ban giám đốc Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Công đoàn thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước cho 300 CNVCNLD. Ngoài ra, Công ty còn có những đãi ngộ để kịp thời động viên CNVCNLD hàng năm như thưởng chuyên cần, thưởng vượt định mức, trao quà cho con em CNVCNLD học giỏi... Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy

manh các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng đơn vị, tạo khí thế hăng say trong lao động, sản xuất và công tác; trọng tâm là các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động... gắn với cuộc vận động chung sức xây dựng nông thôn mới. Các cấp công đoàn cũng tích cực tuyên truyền đoàn viên và nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phân loại và xử lý rác thải tại gia đình, giữ gìn vệ sinh chung; phối hợp với chính quyền, các đoàn thể thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 03 của UBND huyện về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ. Ông Phạm Văn Điệp, Chủ tịch Công đoàn xã Đông Hà cho biết: Công đoàn xã tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, xây dựng thành công mô hình sản xuất hàng hóa với diện tích 70ha trồng cây màu vụ đông; các đoàn viên được giao nhiệm vụ giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; đồng thời, tổ chức tặng quà đoàn viên nữ nhân ngày Quốc tế phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam và con em đoàn viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi; thăm hỏi, tặng quà đoàn viên khó khăn, ốm đau; trích lương ủng hộ xây dựng các loại quỹ trên 5 triệu đồng. Thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022; tổ chức hội thao CNVCNLD; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở khu vực kinh tế ngoài quốc doanh. Bên cạnh đó, thường xuyên quan tâm giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, tiền thưởng tại cơ sở, đồng thời phối hợp với chính quyền cùng cấp và đại diện chủ sở hữu lao động tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống CNVCNLD.

THU HIỀN

Tận tụy giữ sống truyền thanh

Tận tụy, nhiệt tình và gắn bó với công việc là những nhận xét cán bộ, nhân dân Thủy Sơn (Thái Thụy) dành tặng Trưởng đài Truyền thanh xã Nguyễn Văn Vẽ. Mặc dù thời gian làm nghề chừa lâu nhưng ông đã có những đóng góp không nhỏ cho công tác truyền thanh cơ sở, góp phần đưa hoạt động truyền thanh ở Thủy Sơn trở thành kênh thông tin quan trọng, hữu ích.



Ông Vẽ thường xuyên đọc báo, cập nhật thông tin.

với UBND xã mua sắm, nâng cấp hơn 470m đường dây cáp đồng trục, 50 biến áp, hơn 20 loa truyền thanh và lắp bộ sung loa cho các khu dân cư hẻo lánh. Đến nay, Đài Truyền thanh xã đã phủ sóng khắp 8 thôn với 9.000 người dân được nghe truyền thanh ba cấp. Ông Phạm Văn Lý, thôn Tử Đô cho biết: Tôi cũng như nhiều người dân địa phương rất thích nghe Đài Truyền thanh xã. Thông tin do Đài cung cấp rất phong phú, gắn gũi với đời sống nhân dân. Giờ đây, Đài Truyền thanh xã cũng giống như người bạn đồng hành của nhân dân, nghe đài đã trở thành thói quen của nhiều người, ngày nào không có tiếng loa truyền thanh thì thấy thiếu vắng lắm. Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Thủy Sơn nhận xét: Ông Nguyễn Văn Vẽ rất tâm huyết và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, luôn nâng nỏ trong mọi hoạt động của xã, thường xuyên bám sát cơ sở, phản ánh những thông tin sát thực và để xuất nhiều chuyên mục hay phục vụ công tác tuyên

truyền. Nhờ những cố gắng, nỗ lực của ông cùng đội ngũ kỹ thuật viên, phát thanh viên của Đài mà chất lượng phát thanh ngày càng được cải thiện, thu hút sự quan tâm của nhân dân địa phương, phát huy tối đa vai trò của công tác thông tin trong việc thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Dù mới 3 năm công tác trong lĩnh vực truyền thanh cơ sở, ông Vẽ đã vinh dự được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác PTTH. Mặc dù công việc khá vất vả, phải thường xuyên dậy sớm về muộn, phụ cấp cũng không cao nhưng ông Vẽ vẫn dành tình yêu cho "báo nói". Với ông, được cống hiến, được phục vụ nhân dân là hạnh phúc to lớn. Ông người vẫn thấy ông cảm quý, say sưa bên những trang tài liệu, không quản ngại mưa nắng để giữ sống truyền thanh.

THẢO TIẾN